

ปราจีนอ่วมรอบ3

น้ำเขาใหญ่-สระแก้วทะลักซ้ำ

ปราจีนสุดวิกฤติ น้ำป่าอุทกภัยแห่งชาติเขาใหญ่-สระแก้วทะลักซ้ำรอบสาม 6 อำเภออ่วม กบินทร์บุรีจม 3 เมตร ประตูน้ำแตกท่วมบ้านเรือน จังหวัดล้งรับมือสถานการณ์ ท่องระดับน้ำสูงสุด 27-28 ก.ย.

อ่านต่อหน้า 13

ปราจีนอ่วม

สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยยังคงแผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤติ ล่าสุดมีรายงานว่าน้ำจากอุทยานเขาใหญ่ได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นครั้งที่ 3 ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะต้องเผชิญกับระดับน้ำที่มีความสูงถึง 3-4 เมตร

● น้ำทะลักท่วมปราจีนบุรีซ้ำรอบ 3

เมื่อวันที่ 26 กันยายน สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ปราจีนบุรี อยู่ในภาวะวิกฤติ ล่าสุดพบว่ามวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสระแก้ว

ไหลมาสมทบกับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ก่อนจะเอ่อเข้าท่วม อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี อ.ศรีมหาโพธิ อ.ประจันตคาม อ.บ้านสร้าง และ อ.เมืองปราจีนบุรี ซ้ำอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 โดยเฉพาะที่ อ.กบินทร์บุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30 เซนติเมตร ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเลวร้ายลงไปอีก ขณะที่บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี บ้านเรือนกว่า 120 หลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำสูง 3-4 เมตร ขณะเดียวกันบริเวณเขตชุมชนตลาดเก่าที่มีพื้นที่ติดกับต้นน้ำ ระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า 2.00-2.50 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา นอกจากนี้ในพื้นที่ตลาดเทศบาล

ตำบลกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นย่านการค้า น้ำท่วมเป็นวงกว้าง 5 ชุมชน ระดับน้ำสูงมากกว่า 1.50 ซม. ขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมเชิงเรือนจำกบินทร์บุรี ระดับน้ำสูงถึง 1.50 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ต้องขังชาย-หญิงไปที่เรือนจำแห่งอื่นเป็นครั้งที่ 2

● ชาวบ้านฮือฮือเปิดประตูระบายน้ำ

เกี่ยวกับสถานการณ์ความเดือดร้อนดังกล่าว วันเดียวกันชาวชุมชนในตลาดกบินทร์กว่า 50 คน รวมตัวปิดถนนสายสุวรรณนคร หรือสาย 33 (ปราจีนบุรี-กบินทร์บุรี) เพื่อประท้วงเรียกร้องขอให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ 3 แห่งเพื่อให้ น้ำที่ท่วมตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์ได้ระบายออกไป แต่จนถึงขณะนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 14.10 น. มีรายงานว่า ประตูน้ำคลองท่าแหรบน้ำไม่ไหว ส่งผลให้น้ำทะลักถนนหลายสายขาด ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ 5 หมู่ 8 ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ว่า คันกั้นน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มมีรอยแตก บ้างแห่งพังทลายลงมา เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีทะลักและกัดเซาะก่อนจะทะลักเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านพังหลายจุด เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำกระสอบทรายปิดบริเวณคันกั้นน้ำที่พัง จากการตรวจสอบพบว่าระดับในแม่น้ำปราจีนบุรีสูงขึ้นมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูน้ำเพชรเอิบ และประตูน้ำบ้านตะกุดอ้อมขึ้น 60 เซนติเมตร เพื่อเร่งระบายน้ำ ส่วนที่ประตูระบายบ้านตะกุดอ้อมพบว่า น้ำไหลล้นสปิลเวย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจพังทลายได้ เมื่อต้นทางจังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์



■ ทрудทั้งแถบ ■ ถนนวังจันทร์ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกทรุดเป็นทางยาวกว่า 100 เมตร จนถนนหายไปทั้งแถบ ทำให้บ้านเรือนพังเสียหาย 3 หลัง เสาไฟฟ้าหักโค่น ชาวบ้านเผยถนนใหม่สร้างขวางทางน้ำ

● เผยปราจีนอยู่ในระดับวิกฤติแล้ว

นายชาญชัย อุดมศิริกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ปราจีนบุรี ว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับวิกฤติ โดยเฉพาะที่ อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ์ น้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดท่าประชุม ส่งผลให้บรรดาร้านค้าต่าง ๆ ต้องเก็บสินค้าขึ้นที่สูง และเคลื่อนย้ายบางส่วนออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำเรือและรถบรรทุกยกสูงเข้าไปบรรเทาทุกข์ประชาชน ขณะเดียวกันได้แจกจ่ายยาเพื่อดูแลป้องกันโรคที่อาจมากับน้ำท่วม

● กรมชลเผยระดับน้ำสูงสุด 27-28 นี้

วันเดียวกัน ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่สถานี KGT3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดช่วงวันที่ 27-28 กันยายน โดยจะสูงกว่าระดับปัจจุบัน 20-50 ซม. และจากการพยากรณ์อากาศ จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 27 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

● อุตุฯตรวจสวนอุตสาหกรรม

วันเดียวกัน นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่ตรวจโรงงานสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ได้มีการเสริมคันดินกันน้ำสูง 1 เมตร พร้อมทั้งวางแนวบึงกั้นตลอดทางยาว 3 กิโลเมตร

นายพลศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ผู้ประกอบการสวนอุตสาหกรรม 304 เปิดเผยว่า พื้นที่โรงงานทุกแห่งในสวนอุตสาหกรรม 304ฯ ปลอดภัยจากน้ำท่วม โรงงานรวม 112

แห่ง สามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ ขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอน เพราะพื้นที่ในสวนอุตสาหกรรม 304 เป็นพื้นที่สูง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 20 เมตร และอยู่ห่างจากแม่น้ำปราจีนบุรี 8 กิโลเมตร ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบความสูงกับพื้นที่ที่ประสบภัยในขณะนี้ ก็ยังถือว่าอยู่สูงกว่าพื้นที่ดังกล่าว 10 เมตร และมีระยะห่างจากพื้นที่ดังกล่าวมาก

ส่วนที่มีข่าวว่า โรงงานไคเซิล ถูกน้ำท่วม นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด พื้นที่โรงงานยังคงแห้งสนิท และสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ มีเพียงเส้นทางขอย่อยยหน้าโรงงานที่มีน้ำขังเป็นระยะสั้น ๆ ที่รอการระบาย ซึ่งขณะนี้แห้งสนิทแล้ว

● เชื้อนขุนด่านฯ น้ำเต็ม 98.95%

ส่วนที่ จ.นครนายก นายสุรพล เข้มมันนาค ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เชื้อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เปิดเผยว่าระดับน้ำในเขื่อนในวันที่ 27 กันยายน พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ +109.85 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งระดับน้ำเต็มของเขื่อนแห่งนี้จะอยู่ที่ 110.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นปริมาณน้ำร้อยละ 98.95 ของความจุเขื่อน จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน แต่การระบายน้ำของเขื่อนจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ด้านใต้ของเขื่อนให้เกิดเงื่อนใจน้อยที่สุด โดยเฉพาะ จ.ปทุมธานี

“เราติดตามสถานการณ์ของพายุฝนอย่างใกล้ชิด จากการคาดการณ์ว่าพายุลูกใหม่จะเข้ามาในวันที่ 30 กันยายน คาดว่า หากพายุเข้ามาทางอุบลราชธานี มวลน้ำสาขาจะมาถึง จ.นครนายก ในวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งหากเป็นไปตามนั้น ทางเขื่อนก็สามารถพร่องน้ำที่มีอยู่ไปได้ก่อนหน้าที่จะเข้ามาสมทบเพิ่ม เชื่อว่าจะสามารถรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเต็มเข้ามาในอ่างได้อย่างแน่นอน” นายสุรพล กล่าว

● อุทัยธานี-คันกันน้ำพังท่วม 3 หมู่บ้าน

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศนั้น เริ่มที่ จ.อุทัยธานี มีรายงานว่ามวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำตากแดดยังคงทะลักท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านใน ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ระดับน้ำสูง 1-2 เมตร นอกจากนี้ยังมีหลายท่วม

นาข้าวกว่า 5,000 ไร่ ขณะเดียวกันมีรายงานว่า คันกันน้ำริมตลิ่งข้างวัดบุญลือ หมู่ 1 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี พังทลายลงมา ส่งผลให้น้ำทะลักท่วม 3 หมู่บ้านใน ต.เนินแจง คือ หมู่ 1, 6, 8 โดยกระแสน้ำเชี่ยวกราก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการปิดกั้นคันกันน้ำได้ จึงทำให้กระแสน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอาศัยนอกบ้านท่ามกลางความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก

● อ่างทอง-พระราชทานถุงยังชีพ 800 ชุด

ที่ จ.อ่างทอง ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) โฝงแฝง อ.ป่าโมก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำถุงยังชีพ 800 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน ต.โฝงแฝง ใน 10 หมู่บ้าน 459 ครัวเรือน รวม 1,287 คน นอกจากนี้ยังนำถุงยังชีพไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22 รูป

● พิษณุโลก-ตลิ่งน้ำน่านยุบตัว 100 เมตร

ส่วนที่ จ.พิษณุโลก เกิดเหตุตลิ่งแม่น้ำน่านทรุดตัวพังยาวระยะเนรนาด เนื่องจากฝนตกหนักชะหน้าดิน ประกอบกับแม่น้ำน่านกัดเซาะมานาน ส่งผลให้ริมตลิ่งแม่น้ำน่านบริเวณถนนวังจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นคอนกรีตพังและยุบตัวลึกกว่า 7 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ส่งผลให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น นอกจากนี้ยังได้กัดเซาะเข้าไปในรั้วบ้านของนายถาวร สิทธิสาร อยู่บ้านเลขที่ 98/5 ถนนวัดจันทร์ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พังเสียหายยุบไปเป็นตลิ่งด้วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นจึงเร่งซ่อมแซมถนนต่อไป

● นครราชสีมา-น้ำท่วมพันไร่จมน้ำมิด

วันเดียวกัน ที่ จ.นครราชสีมา สถานการณ์น้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขื่อนระบายน้ำสุดท้ายที่รองรับปริมาณน้ำจากลำน้ำลำตะคอง,

ลำน้ำเชียงไกร, ลำน้ำบริบูรณ์ และลำน้ำมูล ก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูล ล่าสุดพบว่า ระดับน้ำเกินความจุที่กักเก็บไว้ 152 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูทั้ง 6 บาน เพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อน ขณะที่ชาวนาในพื้นที่บ้านใหม่ไทรงาม หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลต่างพากันออกมายืนดูต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง แต่ต้องงาดังกล่าวต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลังจากปริมาณน้ำลำน้ำมูลได้เอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน และที่นากินพื้นที่กว่า 1,000 ไร่

● ภาพลึกลับ-7 อ่างเก็บน้ำเริ่มล้น

เช่นเดียวกับที่ จ.ภาพลึกลับ จากผลพวงจากพายุดีเปรสชันที่ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 18 แห่งปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีอ่างเก็บน้ำจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ.เมืองภาพลึกลับ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง อ.อุบลนารายณ์ อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง อ.เขาวง และอ่างเก็บน้ำห้วยสังเขียบ อ.สมเด็จ มีปริมาณน้ำล้นอ่างออกมาเฉลี่ย 10-20 เซนติเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำที่ล้นออกมายังน้อย แต่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และเตือนภัยแก่ชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนลำปาว ล่าสุดมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นที่ 948.20 ล้าน ลบ.ม. หรือ 47.89% ยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก

● บุรีรัมย์-ส่งเรือท้องแบนช่วย

ที่ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ พร้อมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 อ.เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ระดมกำลังทหาร เจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนจำนวน 5 ลำ เข้าไปให้บริการรับส่งชาวบ้าน บ้านสวายสอ และบ้านสุวรรณน้อย ต.ชุมแสง อ.กระสัง เพื่อจับจ่ายซื้ออาหาร รวมทั้งบริการรับส่งเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือยังตัวอำเภอ หลังจากถูกน้ำซัดเอ่อ

ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา และถนนล้อมรอบหมู่บ้านสูง 2-3 เมตรเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะถนนทางเข้าออกหมู่บ้านน้ำยังท่วมสูงกว่า 2 เมตร ทำให้ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ขณะที่โรงเรียนบ้านสวายสอ “โรงเรียนอนุเคราะห์” ต.ชุมแสง อ.กระสัง ถูกน้ำท่วมทั้งอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ตึกอำนวยการ รวมถึงสนามรอบบริเวณโรงเรียน ต้องปิดเรียนไม่มีกำหนดจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ

● ชัยภูมิ-เขื่อนลำปะทาวทะลัก

ที่ จ.ชัยภูมิ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ หลังจากน้ำที่ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน ล่าสุดพบว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปะทาว อ.เมืองชัยภูมิ และเขื่อนลำคินจ อ.บ้านเขวาสันติ ยังน่าห่วง เนื่องจากน้ำล้นสันเขื่อนหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านจาก 6 อำเภอ จำนวนกว่า 2,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนอย่างหนัก นอกจากนี้ยังทะลักท่วมเขื่อนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ต่อ ขณะเดียวกันน้ำยังทะลักท่วมถนนสายหลักของ จ.ชัยภูมิ สายชัยภูมิ-ตาดโตนที่เป็นเส้นทางเชื่อมสู่อ.หนองบัวแดง, เกษตรสมบูรณ์ และอีกหลายตำบลในเขตอ.เมือง โดยเจ้าหน้าที่เร่งประกาศเตือนชาวบ้านให้รีบขนของหนีน้ำขึ้นสูงอย่างเร่งด่วน

● กฟผ.ห่วงเขื่อนสิรินธร-อุบลรัตน์

วันเดียวกัน นายกิตติ ดันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน กฟผ. หลายแห่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนสิรินธร ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้านเหนือเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมากติดต่อกันหลายวัน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำในเขื่อน 93% เหลือความจุรองรับน้ำได้อีกไม่มาก จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มผ่านประตูระบายน้ำล้น (Spillway) ซึ่งการดำเนินการระบายน้ำได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอ และผู้นำชุมชนด้านท้ายเขื่อน ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่

ด้านท้ายเขื่อนและแจ้งเตือนก่อนเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำล้น

ส่วนเขื่อนอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพล และมีปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้นเกิน 80% ของความจุ คือ เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 83% ของความจุ แต่ยังไม่มีความจุรองรับน้ำได้อีกเกือบ 3,000 ล้าน ลบ.ม. จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง ด้านเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้นเป็น 55% ของความจุ และมีระดับน้ำในอ่างฯ สูงกว่าระดับน้ำควบคุม (Upper Rule Curve) กำลังปรับเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์พายุดีเปรสชันที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขื่อนอุบลรัตน์ได้ ส่วนเขื่อนอื่นๆ สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

● ปชป.จวก “ปลอดประสพ” ประเมินน้ำผิด

ด้านนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลว่า การที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะอยู่ที่ระดับ 40-50 เปอร์เซ็นต์นั้น อาจเป็นการประเมินผิดพลาด เพราะสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่เขื่อน แต่เป็นน้ำใต้เขื่อน เพราะเขื่อนลุ่มๆ ในลุ่มน้ำตอนกลาง เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีระดับน้ำอยู่ที่ 90% หากฝนตกที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จะเอาเขื่อนที่ไหนเก็บน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลมาตอนใต้ทันที คนภาคกลางตอนล่างไปจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปอ่าวไทยจะประสบปัญหา ดังนั้นขอเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน